



VPGD: Số 2 Hạ Yên, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội.  
Tel: 024.3363.1111  
Website: [www.ltc.com.vn](http://www.ltc.com.vn)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10/2023/CV-LTC

V/v: Về việc công bố thông tin BCTC kiểm toán 2022

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023



**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước-Vụ giám sát công ty đại chúng.  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần điện nhẹ Viễn Thông (LTC) xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong suốt thời gian qua.

Nhận được Quyết định số 497/QĐ-SGDHN ngày 22/05/2023 và Thông báo số 1909/TB-SGDHN ngày 22/05/2023 về việc duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu LTC của Công ty CP Điện nhẹ Viễn thông ngày 22/05/2023 vì lý do chậm nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn Thông vẫn chưa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố BCTC kiểm toán năm 2022. Công ty LTC xin được trình bày như sau:

Thực tế, Trong những năm vừa qua, công ty LTC đang gặp rất nhiều khó khăn do chưa thể thu hồi các công nợ do đang bị nợ thuế, cưỡng chế hóa đơn dẫn đến việc không thể xuất hóa đơn để thu hồi công nợ. Các nguồn thu của Công ty LTC bị đóng băng nên nguồn vốn để đầu tư SXKD chủ yếu từ các nguồn đi vay. Tiếp đó là dịch Covid kéo dài và tình hình suy thoái chung của toàn thị trường khiến cho những đơn vị đã gặp khó khăn lại càng khó khăn hơn như LTC. Để tháo gỡ cho LTC cũng như để Công ty LTC chúng tôi thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với các nhà đầu tư và đơn vị quản lý các công ty niêm yết, HĐQT và BĐH cũng đã xây dựng, từng bước thực hiện các phương án khắc phục tồn đọng cũ và phương hướng SXKD mới để vực dậy Công ty. Về Ban lãnh đạo công ty, Chủ tịch HĐQT và Ban điều hành LTC hiện tại là những cá nhân mới tiếp quản lại công ty từ thể hệ cũ, với một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động đã từng rất tốt trên 20 năm và có vốn đầu tư của đơn vị nhà nước, nên việc tiếp nhận bàn giao lại các công việc tồn đọng qua nhiều năm cộng thêm tình trạng vô cùng khó khăn của doanh nghiệp hiện tại là không thể tiến hành nhanh chóng như mong muốn.

- Về BCTC 2022 được kiểm toán, Công ty chúng tôi đang tiến hành cung cấp hồ sơ cho đơn vị kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán BCTC năm 2022. Dự kiến sẽ hoàn thành xong trước 30/06/2023.

- Về lý do tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với BCTC năm 2021  
+ Nguyên nhân: Chưa thành lập hội đồng kiểm kê, chưa đối chiếu đầy đủ, kiểm kê tại thời điểm 31/12 năm tài chính. Đối chiếu công nợ không đầy đủ vào thời điểm lập Báo cáo tài chính. Chưa đối chiếu được đầy đủ số dư các khoản vay và nợ phải trả tại thời điểm 31/12.

Những khoản nợ dài hạn được khoanh nợ nhưng chưa có đủ hồ sơ.

Đối với những khoản nợ đã quá hạn, Công ty đã có phương án tuy nhiên chưa lên cụ thể được kế hoạch trả nợ.

Nợ Thuế tồn đọng lâu ngày chưa được xử lý.

+ Phương án khắc phục:

Công ty đang tiến hành Thành lập hội đồng kiểm kê, thực hiện kiểm kê và lập biên bản kiểm kê có đủ chữ ký của thủ quỹ, kế toán trưởng, giám đốc và hội đồng kiểm kê.

Công ty đã Xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết đối với các khoản nợ phải thu, tập trung truy thu các khoản nợ có khả năng thu hồi để dần giải quyết hết nợ đọng của cơ quan Thuế. Rà soát chi tiết công nợ cho từng đối tượng phải trả. Thực hiện phân loại các khoản phải trả, đối chiếu đầy đủ công nợ. Lập kế hoạch thanh toán các khoản nợ quá hạn chưa được thanh toán.

Đàm phán giảm nợ, xóa bỏ lãi vay với từng khoản nợ sau đó Hạch toán giảm tiền vay được xóa nợ.

Rà soát chi tiết từng khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp và đã nộp.

Trình xin chính sách khoanh nợ, miễn giảm lãi phạt và hỗ trợ của cơ quan Thuế cho Công ty.

Ngoài ra song song với việc giải quyết tồn đọng, LTC đang xây dựng hoạt động SXKD các lĩnh vực mới để nhanh chóng đưa công ty trở lại thời kỳ phát triển tốt.

Với các nguyên nhân và phương án khắc phục trên, HĐQT Công ty LTC đang trực tiếp chỉ đạo Ban điều hành phối hợp cùng Ban xử lý công nợ tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất có thể.

Vì vậy, LTC Kính trình Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét tạo điều kiện, giúp đỡ cho Công ty chúng tôi trong giai đoạn hiện nay.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên.

- Lưu VT, TCKT (theo dõi).

**T/M CÔNG TY**



*Vương Thị Thanh Huyền*  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Vương Thị Thanh Huyền